

# ราชูปถัมภ์



สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฉบับที่ 433 ปีการศึกษา 2558 ประจำวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2558

<http://www.bru.ac.th>



อัครราช

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

เฉลิมพระเกียรติ์ของ	กัณฑ์ ยิ่งเฉย
พระเมตตาตั้งธาร	ล้ำล้ำ
เกียรติยศตระการ	งามเด่น ไฉนเปรียบ
สดุดีเลิศฟ้า	ราษฎร์ได้อนภักดิ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์มาลณี จุโทปะมา อธิการบดี  
ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์





# สารจากอธิการบดี

## รศ.มาลินี จุโทปะมา

ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูสระบุรีนระเขต

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางมาทำ MOU ฉบับใหม่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งบุคลากรมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการศึกษาวิจัย นอกจากนี้ยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางโครงการจัดตั้งศูนย์ลาวศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และจัดตั้งศูนย์ไทยศึกษาในวิทยาลัยครูสระบุรีนระเขต ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

ดิฉันขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมสำคัญในปลายเดือนกรกฎาคมด้วยความพร้อมเพรียง เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 งานเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งในภาคเช้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดขึ้น ณ หอประชุมวิชาวชิตศาสตร์ ส่วนในภาคค่ำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าสวนรมย์บุรี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แม้ฝนจะตกแต่ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ต่างร่วมใจไปถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี จึงเป็นภาพและบรรยากาศที่ประทับใจอย่างยิ่ง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานวันเกิดสำหรับบุคลากรที่เกิดในเดือนกรกฎาคม ณ ลานวัฒนธรรมที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ประกอบกับเป็นบริเวณตั้งขบวนเทียนพรรษาเพื่อเคลื่อนไปทอดถวาย ณ วัดหนองขุนปราย อ.ลำปลายมาศ จึงช่วยให้บรรยากาศเช้าวันนั้นอบอุ่นและดีอกดีใจเป็นพิเศษ

สำหรับพิธีถวายเทียนพรรษาในปีนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาไปร่วมงานบุญจำนวนมาก แม้ว่าจะยังไม่เปิดภาคการศึกษาแต่คณะองค์การนักศึกษาคณะต่างๆ ก็ไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก เราจึงมีปัจจัยถวายวัดหนองขุนปราย จำนวน 59,999 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ดิฉันขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับชาวบ้านหนองขุนปราย ซึ่งท่านผู้นำได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในโอกาสอันดีด้วย ดิฉันตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนเสมอมา เพราะหมู่บ้านหนองขุนปรายแม้จะเป็นหมู่บ้านในอำเภอลำปลายมาศแต่ลักษณะพื้นที่ที่ติดริ้วด้านหลังของศูนย์อุดมศึกษาหนองขวาง จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่เราคำนึงถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการให้บริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 เวลา 19.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดฟังเทศน์และเวียนเทียน ณ ลานวัฒนธรรมที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ มีผู้ไปร่วมงานอย่างคับคั่งเหมือนเช่นเดิม ปิดท้ายด้วยการบริการข้าวต้มสำหรับผู้ที่ไปร่วมงานให้อิ่มอร่อยด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 นักศึกษาใหม่ปีนี้เป็นนักเรียนรุ่นที่ 44 ของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ เป็นราชภัฏรุ่นใหม่ทีคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะช่วยกันบ่มเพาะและสร้างเสริมให้เป็นบัณฑิตที่ดีพร้อมทั้งคุณภาพและคุณธรรม พร้อมทั้งจะออกไปบริการสังคมและประเทศชาติต่อไป ขอให้นักศึกษาทุกคนจงเชื่อมั่นว่า "ความสำเร็จเริ่มได้ใกล้บ้านคุณ" ดังที่รุ่นพี่ๆ ได้พิสูจน์มาแล้ว

วันที่ 5 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาลงทะเบียนเรียนและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องที่กำหนด ในเวลา 13.00 – 15.00 น. (ส่วนการชำระเงินให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ) กิจกรรมนี้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ และห่วงใยนักศึกษา เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาคือบุคคลสำคัญผู้เป็นที่พึ่งของนักศึกษาได้ เมื่อเขามีปัญหาคับข้องใจทั้งในด้านการเรียน และชีวิตส่วนตัว ดิฉันจึงขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จะมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ ห้องประชุมบัณฑิต ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดให้เป็นวันรับรายงานตัวของนักศึกษามหา ก.ศ.บป. รุ่นที่ 30 ซึ่งจะจัดแจ้งจำนวนที่นักศึกษาเข้ามารายงานตัวให้ทราบในโอกาสต่อไป

ดิฉันขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยจะจัดในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558

เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวิชาวชิตศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดของกำหนดการในวารสารฉบับนี้แล้ว

ขณะนี้ คณะวิทยาศาสตร์กำลังเตรียมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยจะจัดในระหว่างวันที่ 17- 19 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีนักเรียน และคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเราเป็นประจำทุกปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีงานใหญ่ที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าคือ พิธีอัญเชิญตราพระราชบัญญัติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 โดยขณะนี้คณะกรรมการองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ ได้เริ่มฝึกซ้อมกันแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดของกำหนดการจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ราชภัฏคนของพระราชฯ ข้าของแผ่นดิน

(รองศาสตราจารย์มาลินี จุโทปะมา)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์





# มรภ.บุรีรัมย์ ขับเคลื่อนศักยภาพบุคลากร อบรมพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยมีอาชีพ



รศ.มาลินี จุฑาปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญและเป็นกำลังหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้



ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ บริการวิชาการแก่ชุมชน ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุน

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น มีความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ

ด้าน ผศ.ดร.ศิริณี จุฑาปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและพัฒนาศูนย์บุคลากร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะการสอนให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สามารถพัฒนาตนเองเพื่อประกอบการต่อสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำต่อไปได้

โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 18,20 และ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมานี้ ห้องประชุมพุทธรักษา และห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้ารับการอบรมเป็นจำนวน 84 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รศ.มัลลวีร์ อดุลวัฒน์ศิริ

รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด ผศ.ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา และ นายพลกฤต เหนี่ยวประโคน เป็นวิทยากร





## มรภ.บุรีรัมย์ พัฒนาคุณภาพบุคลากร อบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาฯ

รศ.มาลีนี จุฑาปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธรักษาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ทั้ง 6 คณะ เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนกว่า 100 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การให้คำปรึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.มัลลวีร์ อุดลวณิชศิริ เป็นวิทยากรในการอบรม



## มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สัมมนา การรักษาสีทิสสุภาพะพื้นฐานของประชาชน จ.บุรีรัมย์



รศ.มาลีนี จุฑาปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรักษาสีทิสสุภาพะพื้นฐานของประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีประชาชนและนักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนกว่า 100 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชน และผู้นำชุมชน ในเรื่องสิทธิมนุษยชน และรับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไขให้แก่ประชาชนในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.นิรันดร์ กุลทาทันท์ อ.กนกพล สมวงศ์ อ.ธงชัย สีโสภณ อ.ชมพู อีสริยาวัฒน์ และ อ.พลอยไพลิน ศรีวิเศษ ตัวแทนจากมรภ.บุรีรัมย์ เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย นายพิทักษ์ เกิดหอม ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ







## มรภ.บุรีรัมย์ สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา

รศ.มาลีนี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา” ที่จัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย

อ.เชาว์ การวิชา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สุโขทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วย การรับฟังปาฐกถาธรรมและเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธรูปสัมฤทธิ์สุโขทัย โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ สืบสานพระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป อันเป็นสิ่งที่ตั้งงาม



## มรภ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันเกิดบุคลากรเดือนกรกฎาคม

รศ.มาลีนี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ลานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สุโขทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 40 คน โดยกิจกรรมในงานเริ่มด้วย พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมกันถวายภัตตาหารปิ่นโต พร้อมดอกไม้และปัจจัย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันปลูกต้นคูณ จำนวน 9 ต้น ณ สวนบริเวณด้านหลังที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สุโขทัย ปิดท้ายด้วยการกล่าวอวยพรวันเกิด มอบของขวัญ และรับประทานอาหารเข้าร่วมกัน





## มรภ.บร. อบรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน



รศ.มาลณี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องหงส์

พันธุ์ อาคารนวัตกรรม มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนกว่า 100 คน

โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักฯ เปิดเผยว่า ทางสำนักได้มีการดำเนินโครงการจัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์เพื่อการใช้งานขึ้นโดยมุ่งหวังจะเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นการไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการอบรมได้ดำเนินการจัดหาซอฟต์แวร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ วินโดวส์ 8.1 ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 2013 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน dream Spark และ ออฟฟิศ 365 เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่จัดหาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อบุคลากรที่สามารถนำไปใช้การใช้งานและการเรียนการสอน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร



## มรภ.บุรีรัมย์ พัฒนาคุณภาพบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมภายใน

ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายใน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในประจำหน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนกว่า 100 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ การวางแผน การประเมินผล ด้านระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจการแผ่นดิน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงตามขั้นตอนและแนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจการแผ่นดิน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณ เกศรินทร์ ภัทรเปรมเจริญ คลังจังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากร





## กองพัฒนาน.ศ. ร่วมการประชุมสัมมนา ด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5

ผศ.รัตติกร รัตกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ  
นักศึกษา น.ส.กฤษชญา กุลทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนา  
นักศึกษา อ.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา  
พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนานิววิชาการ  
ด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 “สร้างบัณฑิตไทย  
สู่ประชาคมโลก” ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
จ.อุดรธานี และศึกษาตุงาน ณ โครงการบริหารจัดการน้ำ  
อย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ และ โครงการปิดทองหลังพระ บ้านโคกล่าง-  
บ้านแสงอร่าม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมโลก  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านกิจการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นเวทีนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีทั้งด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการวิจัยเพื่อการ  
พัฒนานักศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้คัดเลือกบทความวิจัยของมหาวิทยาลัยราช  
ภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 3 บทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ประกอบด้วย 1. บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการ  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” โดย ผศ.รัตติกร รัตกุล สาขาวิชา  
พลศึกษา และ ผศ.ดวงใจ ล้อมอำไพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 2. บทความวิจัยเรื่อง “กระบวนการ  
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” โดย อ.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด สาขาวิชา  
การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ 3. บทความวิจัยเรื่อง “ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองการเช่าที่พักของ  
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” โดย อ.ศุภรัช ศรีวิวัฒน์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

### ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องบัญชีผู้ใช้ในการเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนไปใช้ในระบบ AD ตัวใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้เก็บฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (ระบบพิสูจน์  
ตัวตน) บัญชีผู้ใช้ที่ครอบคลุมถึง การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตแบบสาย, แบบ WIFI (.BRU-Wifi, BRU-Mobile),ระบบ  
VPN, และระบบทะเบียนนักศึกษา การเปลี่ยนใช้ระบบใหม่ครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการที่ยังไม่ได้ทำการตรวจ  
บัญชีผู้ใช้ และแจ้งเพื่อทำการแก้ไขบัญชี ตามที่ได้แจ้งไว้แล้วก่อนหน้านี้ ทำให้ไม่สามารถใช้บัญชีเก่าเข้าใช้งานระบบ  
ตามที่แจ้งไว้ข้างต้นได้

ท่านใดที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยได้ กรุณาติดต่อด้วยตนเองที่เคาเตอร์ให้บริการ  
อาคารนวัตกรรม ชั้น 1 สอบถามเพิ่มเติม โทร 7902 , 7901

\* ในกรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่านทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการ reset ให้ใหม่ ซึ่งผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสด้วย  
ตนเองภายหลัง <http://changepwd.bru.ac.th> (ลิงก์ใช้ได้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย)

นอกจากนี้ท่านสามารถทราบบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยดาวนโหลดคู่มือการใช้งานบริการเทคโนโลยี  
สารสนเทศ ได้ที่<http://www.arit.bru.ac.th/phocadownload/it-manual/itcentermanual2015.pdf>



## ครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ผศ.สมเกียรติ กัลยพฤกษ์ ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตั้งโช และ อ.อัจฉรา หลาวทอง โดยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมซอกกล้วยไม้ อาคาร 10 คณะครุศาสตร์ โดยมี ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆารองคมนตรีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติ



## เทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้า ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ



อ.ดุสิต อุทิศสุนทร นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 82 คน เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนจากนามธรรมสู่ประสบการณ์และการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการคิดวิเคราะห์ที่เป็นกระบวนการทำให้เกิดทักษะ (Skill)

ประสบการณ์จริงในการทำงาน สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้านตลาดแรงงานเตรียมความพร้อมก่อนสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ผ่านการทดสอบจำนวน 48 คน



## วิทยาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

คณะวิทยาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ผศ.บุญส่ง ทรรศัยเวชการกิจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอบรม ให้กับนักศึกษาปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 936 คน ณ หอประชุมวิชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้



ความรู้ความเข้าใจในด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ/กฎเกณฑ์ต่างๆ แนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งให้รับทราบข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อ กระบวนการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสมุด กิจกรรมและระบบต่างๆ การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะฯ





## สำนักวิทยบริการฯ อบรม การพัฒนา e-learning ด้วยระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย Moodle

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา e-learning ด้วยระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย Moodle ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม มีคณาจารย์จากทุกคณะในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวน 35 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.รัตติกร รัตกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรม ซึ่งการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรียนรู้ e-learning และเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม Moodle ตั้งแต่การสร้างรายวิชา การนำเสนอเนื้อหาเข้าสู่ระบบ การเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอน การสร้างแบบสอบถาม การสำรองข้อมูล การตามผู้เรียน การดูรายงานการใช้งานและการใช้เครื่องมือประกอบอื่นๆ



## สังคมนตรีศึกษา บริการวิชาการ อบรมพัฒนาทักษะการสร้างสื่อวัตกรรมการสอน

สาขาวิชาสังคมนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อวัตกรรมการสอนสังคมนตรีศึกษาในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กระพิน ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมครั้งนี้ ให้แก่ครู อาจารย์และนักศึกษา จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนสังคมนตรีศึกษาให้มีการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อวัตกรรมการสอนใช้ในการเรียนการสอนสังคมนตรีศึกษาอย่างมืออาชีพและทันสมัย และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนกับวิทยากรในมิติกระบวนการใหม่ในการสอนสังคมนตรีศึกษาสร้างเครือข่ายครูผู้สอนสังคมนตรีศึกษาสู่การพัฒนาครูสังคมนตรีศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกิดการพัฒนางานด้านวิชาการสาขาสังคมนตรีศึกษา จากความร่วมมือครูสอนสังคมนตรีศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์





## ดนตรีศึกษา ปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ นำโดย อ.จิราวุฒัน ชันธจันทร์ หัวหน้าโครงการและคณาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัด “โครงการปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558” ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศิวิลาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กระพัน ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.ธนพล ตีรชาติ ดร.ธนิษ กระแสร์ และ อ.ธิตี ปัญญาอินทร์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา



ความรู้และทักษะทางด้านดนตรีและเตรียมความพร้อมในภาคการศึกษาต่อไป เพื่อให้ นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในหมู่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสิ่งแวดล้อมใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาปรับพื้นฐานก่อนเรียนดนตรีสำหรับ นักศึกษาใหม่ให้มีความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปกติจัดขึ้น



## ครุศาสตร์ จัดสัมมนา.ศ. ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู



ฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.พัชณี กุลทานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู และ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนานักศึกษาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก

ดร.กระพัน ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 5 จำนวน 1,722 คน ที่ได้ไปปฏิบัติการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในสถานศึกษา และได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.โกวิทย์ ไกยสิทธิ์ และ ดร.ราชัย บุญยรัตผลิน นำทรัพย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้และนำผลการสัมมนาไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอนและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง





## สำนักวิทยฯ ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มรท.บุรีรัมย์

ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเบญจกัญจน์ อาคารนวัตกรรม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ โดยเชิญ อ.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผศ.ชรินทร์ มัทธนะชัย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบาย ทบทวนยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมมีการบรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและการประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษา” และการแบ่งกลุ่มระดมสมอง “การจัดการด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”



## เทคโนโลยีฯ uthasakornm ออกค่ายบูรณาการวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการค่ายการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมนำชมชุมชนสู่เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 และโครงการวัดใสใจสะอาด นำโดย อ.วีระ เหนตราทิพย์ คณบดีฯ คณาจารย์และนักศึกษาในคณะ จัดขึ้นในวันที่ 20

กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าของบิ๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ การอบรมความรู้ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รับประทานอาหารเทศนาการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ นิทรรศการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มอบอุปกรณ์



กีฬาแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ และมอบต้นกล้าไม้พืชเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน

โดยโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม สร้างองค์ความรู้นอกชั้นเรียนให้กับนักศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สร้างความสำนึกดีมีคุณธรรมจริยธรรม เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความหวงแหนคุณค่าต่อศิลปวัฒนธรรมไทย การเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม



## ครุศาสตร์ จัดอบรม การพัฒนาข้าราชการครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยดร.กระพันธ์ ศรีงาน คณบดีฯ และผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ” ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศิวาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และห้องวินิตปัญญา 2 (17105) อาคารวินิตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 114 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็น รุ่นที่ 12 ในช่วงระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2558



## เทคโนโลยี อดสาหกรรม พัฒนาบุคลากร อบรม การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้และจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร” ให้กับคณาจารย์ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย

ได้รับเกียรติจาก อ.วีระ เนตราทิพย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ปิยะพันธ์ สายพันธ์ปทุม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยากรผู้ประเมินและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพและการบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการถ่ายทอดให้กับบุคลากรในระดับสาขาได้ทราบ เพื่อเตรียมการสำหรับการจัดทำรายงานระดับคณะต่อไป





## วิทยาศาสตร์ บริการความรู้สู่เยาวชน จัดโครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองก๊กพิทยาคม



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนหนองก๊กพิทยาคม จัดอบรมในโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองก๊กพิทยาคม

จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

โดย ผศ.สุเทพ เทียนวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า การจัดอบรมสามารถให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลดีกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต



## การศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนา ปฐมวัยสู่อาเซียน

นักศึกษสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ภาค กศ.บป. จัดโครงการสัมมนาการศึกษาปฐมวัย การเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “สร้างสรรค์ สร้างสื่อ สร้างเด็กปฐมวัยสู่อาเซียน” ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศิวิลาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติ

จาก ดร.กระพัน ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และมีวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ครูพรพรรณธร เสาวโร และ ครูกัญญาณัฐ ยืนประโคน ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านละเวีย อ.ประโคนชัย ครูพวงเพ็ญ เสมอภาค ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตะครองใต้ อ.พลับพลาชัย และคณะผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาประกอบด้วยนักศึกษสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยภาค กศ.บป. รุ่น 25 และรุ่น 26 ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึก



ทักษะการดำเนินการจัดสัมมนา ให้นักศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อก้าวเข้าสู่อาเซียน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยเข้าสู่อาเซียน และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องนักศึกษสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



## คณะครุศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า

คณะครุศาสตร์ นำโดย ดร.กระพั่น ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร. พัทณี กุลทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า และเก็บข้อมูลการดำเนินงานบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาของพื้นที่ จากสำนักงานเลขาธิการการศึกษา (สกศ.) เพื่อติดตามการดำเนินงานและเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 4 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ และชัยภูมิ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชอกกล้วยไม้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



## คณบดีให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่

ดร.กระพั่น ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ และ อาจารย์คำจันทร์ ร่มเย็น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ มาเป็นเกียรติในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ในการนี้ท่านคณบดีได้กล่าวให้โอวาท และให้กำลังใจพร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติตนในการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แก่นักศึกษาใหม่ทุกคน ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิชชาอัสตศาสตร์

## นักศึกษาดี มีคุณธรรม เก็บเงินได้ พร้อมส่งคืน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 น.ศ.ปหัตตา ปุยะติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ เก็บเงินได้จำนวน 1,000 บาท ณ บริเวณ หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และได้เข้าแจ้งกับอาจารย์ในสำนักงานคณะ พบว่าเป็นเงินของ อ.ณัฐ ประสีระเตสัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ทางคณะเทคโนโลยีขอแสดงความชื่นชมแก่ น.ศ.ปหัตตา ปุยะติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ ในการปฏิบัติตนที่ดีและมีคุณธรรม พร้อมทั้งมอบเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติตนที่ดี และนายยกย่องเป็นตัวอย่าง ต่อไป







# ส่งสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง

โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ผ่านมา  
ดำเนินรายการโดย คุณกิตติญา กิมรัมย์ ☞...วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558  
ในรายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ทางสถานีวิทยุ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 92 MHz เวลา 16.10 – 17.00 ☞...วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม  
2558 ในรายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 101.75 MHz เวลา 17.10 - 18.00 น. นำเสนอ เรื่อง การรับ  
รายงานตัวนักศึกษา ภาคค.บป. รุ่นที่ 30 วันที่ 9 สิงหาคม 2558 กิจกรรม  
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2558  
และกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2558 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558



## ☞ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ☞

- ☞...รายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.10 – 17.00 น. ทางสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  
จังหวัดบุรีรัมย์ (92 MHz) อ.ส.ม.ท. บุรีรัมย์
- ☞...ที่ 3 สิงหาคม 2558 ในรายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 17.10 - 18.00 น.  
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ (101.75 MHz) สวท.บุรีรัมย์



**ขอเชิญนักศึกษา และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรม  
โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ  
โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ปี พ.ศ. 2558**

**รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2558**

**สนใจเข้าร่วมโครงการฟรี !  
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด**

สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
081-8798071 , 080-8566617 , 099-4694562 โทร: [www.bru.ac.th](http://www.bru.ac.th)



**หลักสูตร**

**ธุรกิจออกแบบบรรจุภัณฑ์**  
โดย อาจารย์พีรพงศ์ จาตุรงค์กุล  
“ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด  
การสร้างแบรนด์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
และบรรจุภัณฑ์”

อบรมระหว่างวันที่  
**15 - 18 สิงหาคม 2558**



**หลักสูตร**

**ธุรกิจเพาะก้อนเชื้อเห็ดโคนญี่ปุ่น**  
โดย คุณนิธิทัศน์ เกษคุ้ม  
“กรัฟฟี่สุวรรณฟาร์ม”  
ผู้ผลิตและจำหน่าย เห็ดโคนญี่ปุ่น

อบรมระหว่างวันที่  
**22 - 25 สิงหาคม 2558**

**รวม !! รับเสด็จ 40 กิ่งก้าน**

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษา และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ พัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน พ.ศ. 2558 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมแก่ ผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจและการแข่งขันในตลาด ซึ่งโครงการประกอบด้วย 2 หลักสูตรคือ 1. หลักสูตรธุรกิจออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ (อบรมระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2558) 2. หลักสูตรธุรกิจเพาะก้อนเชื้อเห็ดโคนญี่ปุ่น (อบรมระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2558) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 สิงหาคม 2558 นี้เท่านั้น ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 081-9798071 , 080-8566617 , 099-4694562 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ [www.bru.ac.th](http://www.bru.ac.th) \*\*/ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย \*\*/



## MoU and Study Visit of Graduate School

During the 1<sup>st</sup>-3<sup>rd</sup> July 2015, the Graduate School and Office of International Relations of Buriram Rajabhat University (BRU) led by Asst. Prof. Dr. Narumon Somkuna, the Dean, has taken a study trip by visiting two recognized universities in Bangkok and Chonburi Province. On July 2, the BRU group visited the Graduate School of Phranakhon Rajabhat University (PNRU), Bangkok and was warmly welcome by Dr. Sathapon Pokpong, the Dean, and his staff. The MoU was also signed by the deans of the two institutions in order to extend academic collaboration. Some points of the MoU are as the following:

1. Academic cooperation by co-organizing the symposium, meetings and national and international conferences,
2. Research co-conducted by lecturers and students,
3. Credit transfer of the same or similar courses,
4. Share the academic network via publication of papers in the journals, and
5. Join creative activities of the universities' students.

In the afternoon on the same day, BRU team paid a visit Burapa University in Chonburi Province. Dr. Bunrod Bunker, the Dean of Faculty of Humanities and Social Sciences and his administrators gave the BRU representatives a very warm welcome and kind hospitality. The formal forum discussion was made for changing opinions, knowledge and experiences. At the end of the friendly meeting, two deans mutually agreed to have the academic and research collaboration in the near future. Moreover, the MoU between the two institutions will be expectedly signed soon so as to extend mutual coordination and network for the benefits of the two parties.



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการอบรมจำนวน 936 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถนำมาประยุกต์ในการเรียน และการงานได้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร อ.สกรณ บุษบง อ.ชลัท รังสิมาเทวัญ อ.พิชาภพ กะรัมย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ อ.สุวิชา สุดใจนิยม อ.ปฐม ชฎารัตน์ฐิติ อ.ดร.สวิน วงศ์ปรเมษฐ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร

## วิทยาศาสตร์ อบรมพัฒนานักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษาทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ





## Warmly Welcome the Guests from Chiang Rai

On July 23, 2015 the Office of International Relations under the Division of International Affairs had a good chance to warmly welcome the representatives from Chiang Rai Rajabhat University. The group was led by Asst. Prof. Dr. Sornchai Moongthaisong, Vice President of Chiang Rai Rajabhat University. Their purposes of visiting Buriram Rajabhat University were to exchange knowledge, opinions and experiences and also to strengthen academic collaboration with Buriram Rajabhat University. Asst. Prof. Dr. Nawamin Prachanant, Assistant to the President for International Affairs, delivered a welcome speech. Moreover, Asst. Prof. Dr. Sornchai Moongthaisong was also invited to give a special lecture to M.A. (English) students on "How to Write the Research Article for International Publication." It is highly hoped that meeting and ideas exchanging between the two institutes at this time will be the first step of building academic cooperation in the near future.



## Special Lecture on TOEIC Test at PNRU, Bangkok



On the 22<sup>nd</sup> July 2015, Asst. Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom, a lecturer of English Program under Faculty of Humanities and Social Sciences, was officially invited by English Program of Phranakhon Rajabhat University (PNRU) in Bangkok to give a special lecture on "English Preparation for TOEIC Test" for the 4<sup>th</sup> year English majors. The Test of English for International Communication (TOEIC) is the English test designed specifically to measure the everyday English skills of people working in an international environment. Therefore, this English training workshop was very useful for students in order to prepare themselves before taking the test, and good TOEIC scores will also be their advantages upon entering ASEAN community.

## Two Papers Presented at the International Conference

On the 21<sup>st</sup> July 2015, two researchers of Buriram Rajabhat University (BRU) very successfully presented their papers: Asst. Prof. Nathapakorn Juntapidta delivered the paper entitled *The Need to Study the Bachelor's Degree in the Faculty of Industrial Technology under Buriram Rajabhat University: A Case Study of Grade 12 and Third Year Vocational Students in Buriram Province*. Asst. Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom presented his paper on *An Analysis of English Needs of Inquiry Police Officers in Buriram Provinc*.

The 1<sup>st</sup> Industrial Technology International Research Conference 2015 on "Industrial Technology for the Perspective Development in ASEAN" was co-organized by the Faculty of Industrial Technology Phranakhon Rajabhat University, Faculty of Industrial Technology Suan Sunandra Rajabhat University, Faculty of Industrial Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat University and King Mongkut's University of Technology North Bangkok. Moreover, Asst. Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom was also officially invited as a commentator at the conference. Two academics' acknowledgement, appreciation and thanks are sincerely expressed to Associate Professor Malinee Chutopama, the BRU president, and the Institute of Research and Development (IRD) for their great support.





## กำหนดการ

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558

ณ หอประชุมวิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

\*\*\*\*\*

### 1. พิธีเทิดพระเกียรติ

- เวลา 08.30 น. - คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  
บุคลากรสายสนับสนุน เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมวิชาอุตสาหกรรม  
บรรเลงดนตรีไทย โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา
- พิธีกรแจ้งกำหนดการ
- เวลา 09.09 น. - อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี  
บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ โดยวงดุริยางค์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
- ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- ประธานในพิธีมายังบริเวณที่นั่ง (เมื่อประธานนั่งลง ทุกคนจึงนั่งลง)
- พิธีกรกล่าวถึงความสำคัญของพิธีเทิดพระเกียรติ
- พิธีกรเชิญแต่ละหน่วยงานถวายพานพุ่มราชสักการะ
- พิธีกรเชิญประธานประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ
- ประธานถวายพานพุ่มราชสักการะ และประจำแท่นพิธี กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  
และกล่าวถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี , เพลงสดุดีมหาราชา
- การแสดงรำถวายพระพร โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์

### 2. พิธีสดุดีเทิดพระคุณแม่

- วงดนตรีบรรเลง
- ตัวแทนลูกนำคุณแม่ขึ้นบนเวทีและนั่งประจำที่
- ตัวแทนลูกนำกล่าวสรภัญญะ บทบูชาพระคุณบิดรมารดา (ทุกคนพนมมือ)
- ตัวแทนนักศึกษาอ่านทำนองเสนาะเทิดพระคุณแม่
- วงดนตรีบรรเลงและการขับร้องหมู่ “เพลงคำน้ำนม” โดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา  
พร้อมกับตัวแทนลูกนำมาลัยดอกมะลิกราบไหว้คุณแม่  
(นักศึกษาทุกคนร่วมร้องเพลงคำน้ำนม)
- เรียงเชิญทำนอธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวถึงกิจกรรมสดุดีเทิดพระคุณแม่  
พร้อมกับมอบเกียรติบัตร “คุณแม่ตัวอย่างราชภัฏบุรีรัมย์”
- บันทึกภาพร่วมกัน

หมายเหตุ : การแต่งกาย

1. ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ สวมชุดเครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก)
2. พนักงานเจ้าหน้าที่สวมชุดสุทุมหาวิทยาลัย / ชุดไทยพระราชทาน / ชุดสุทสากล / ชุดสุภาพ
3. นักศึกษา แต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. ตัวแทนคุณแม่ บุคคลจากหน่วยงานภายนอก สวมชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ



## มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา

รศ.มาลีนี จุฑาปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ประกอบพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี และถวายเทียนพรรษา ในกิจกรรมโครงการ "สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย ในวันเข้าพรรษา" ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ วัดหนองขุนปราบ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึก ในด้านประเพณีและวัฒนธรรมให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

โดยรายละเอียดของกิจกรรมเป็นการร่วมกับบริจาคเงินสมทบผ้าป่าสามัคคีโดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เพื่อนำไปถวายพร้อมกับการถวายเทียนพรรษา ผ้าไตร ย่าม ตาลปัตร รูปเทียนแพสักการะ เครื่องไทยธรรม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเดินทางไปร่วมการทำบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนกว่า 300 คน ซึ่งในปีนี้มียอดบริจาคทำบุญให้แก่วัดหนองขุนปราบเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,999 บาท



## มรภ.บุรีรัมย์ MOU วิทยาลัยครูสะทวันนะเขต

รศ.มาลีนี จุฑาปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและลงนามขยายความร่วมมือ (MoU Renewal Ceremony) กับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยครูสะทวันนะเขต (Savannakhet Teaching Training College) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งนำโดย **Mr. Latsamy PHASAYSY** ผู้อำนวยการ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีเนื้อสำคัญ ในด้านความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร (personnel development) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา (student exchange) ความร่วมมือด้านวิจัยและวัฒนธรรม (research and cultural collaboration) การจัดตั้งศูนย์ภาษาไทยและภาษาลาว

โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการขยายความร่วมมือจาก MOU ที่ได้ลงนามไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือให้กว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้น อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์และความสำเร็จร่วมกันของทั้งสองสถาบัน





# มรภ.บุรีรัมย์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร



สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

รศ.มาลีนี จุฑาปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา กว่า 1,000 คน ทำการลงนามถวายพระพร วางพานพุ่ม สักการะและอ่านคำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ในงานพิธีถวายสักการะและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชาวัดศาสตรมหาวิทาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบไปด้วย การลงนามถวายพระพร การวางพานพุ่มถวายราชสักการะ โดยตัวแทนจากแต่ละคณะ หน่วยงานต่างๆ การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การแสดงดนตรีไทยและการรำถวายพระพร จากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์



**ปรัชญา** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

**วิสัยทัศน์** ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

**พันธกิจ** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้

- 1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
- 2) วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
- 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
- 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
- 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

**คณิธีรรมประจำภาควิชาลัย**

สุวิโชค ชเน สุโต โทติ  
ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่มชน

**คำนิยามหลักขององมหาวิทยาลัย**

มีวิสัยทัศน์ ชีอสัตย์สุจริต  
จิตอาสา พัฒนาสังคม

**ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย**

ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ

**เอกลักษณ์** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น **อัตลักษณ์** บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา